

THÔNG BÁO

**Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị Thường trực Huyện ủy giao ban
với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn quý IV/2023**

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn quý IV/2023 theo Quy chế làm việc; các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện và đồng chí bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 và các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

Chín tháng đầu năm 2023, nhìn chung đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đảng ủy các xã, thị trấn được triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và phát huy tính chủ động, nỗ lực cao trong thực hiện; đến nay, đã có nhiều nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện hoàn thành, hoàn thành có chất lượng; các nhiệm vụ trọng tâm còn lại đang được triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Thường trực Huyện ủy biểu dương Đảng ủy xã Ngọc Vân với những giải pháp, cách làm bài bản, chủ động, hiệu quả trong công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị chưa hiệu quả, thiếu chủ động, chưa thật sự quyết liệt, nhất là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, một số đơn vị chưa dự báo hết những khó khăn, phức tạp, những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện... do đó, đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Thường trực Huyện ủy nhắc nhở một số đảng ủy, người đứng đầu một số địa phương chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt

bằng để thực hiện các dự án, trong thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dẫn đến có khả năng mất cân đối thu - chi, trong thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng và trong vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường (chưa quyết liệt vào cuộc, chưa dự báo hết các tình huống có thể xảy ra, chưa giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh, để mâu thuẫn trở nên phức tạp, tạo thành điểm nóng trên địa bàn).

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, Thường trực Huyện ủy yêu cầu đảng ủy, đồng chí bí thư đảng ủy các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những giải pháp cụ thể, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nghiên cứu có cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; đặc biệt coi trọng vai trò của đồng chí cấp ủy viên, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn dân cư. Không ngừng đổi mới, linh hoạt trong phương thức lãnh đạo, tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, cùng với sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ bộ trong phát triển đảng viên ở nông thôn. Chân chính và thực hiện nghiêm nghiệp vụ công tác Đảng trên các lĩnh vực, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thê Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp kiểm tra việc quản lý, khai thác, vận hành lò đốt rác và việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn.

Giao UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và bàn, đề ra những giải pháp cụ thể trong quản lý các khu xử lý rác thải, việc vận hành các lò đốt rác và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Giao đồng chí Giáp Văn Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, cùng Đảng ủy, UBND xã Quế Nham dự báo các tình huống có thể xảy ra, đồng thời có giải pháp xử lý từng tình huống cụ thể, bảo đảm việc đưa vào khai thác và vận hành lò đốt rác của xã Quế Nham đạt hiệu quả, không phát sinh vấn đề phức tạp. Chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Việt Lập, Quế Nham đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và quy trình các bước thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện đường nối từ Tỉnh lộ 398b đi thành phố Bắc Giang.

3. Tăng cường các giải pháp, chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp nắm chắc tình hình địa phương, bảo đảm giữ vững tình hình an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian cao điểm từ nay đến hết ngày 20/10/2023, tuyệt đối không để phát sinh phức tạp, nhất là việc sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, việc tụ tập đông người kéo đi tình, ra Trung ương gây mất an ninh trật tự. Đồng chí bí thư đảng ủy, đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đối với những vấn đề phức tạp, phát sinh ở địa phương mình.

4. Đối với công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bì Nội, huyện Tân Yên

Quán triệt rõ quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh là thống nhất thực hiện chủ trương hiến đất làm đường giao thông theo tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển đường giao thông của huyện đồng bộ với giao thông của tỉnh, góp phần vào mục tiêu huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trên tinh thần đó, yêu cầu Đảng ủy các xã: Hợp Đức, Cao Xá, Ngọc Châu, Ngọc Thiện và Đảng ủy thị trấn Cao Thượng chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình, quan tâm thực hiện các nội dung theo tinh thần Thông báo số 171/TB-UBND ngày 03/10/2023 của UBND huyện. Riêng Đảng ủy thị trấn Cao Thượng khẩn trương triển khai thực hiện các bước, quy trình công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án để triển khai thực hiện (dự kiến trong tháng 11/2023) và hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

5. Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện Hội nghị công khai quy trình giải quyết các vụ việc đã được các cấp chính quyền giải quyết nhằm củng cố và nâng cao sự đồng thuận trong nhân dân.

6. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2028 bảo đảm đúng Điều lệ, đúng quy định và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện.

7. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế rà soát chính xác, đầy đủ các khoản có thể thực hiện thu, nhất là thu thuế, phí; phấn đấu sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Các đơn vị có kết quả thu đạt dưới 50% chỉ đạo UBND cùng cấp xây dựng phương

án, kế hoạch thu, chi từ nay đến hết năm 2023 theo từng nội dung cụ thể; tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn để có giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

8. Chỉ đạo UBND cùng cấp làm tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ; tổ chức đợt phát động dọn dẹp, chỉnh trang vỉa hè, lòng đường, nhất là các tuyến giao thông chính gắn với tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

9. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này; báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phong Thái